

Tin Giáo Hội Việt Nam

ĐỨC THÁNH CHA BỔ NHIỆM GIÁM MỤC PHỤ TÁ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

Hôm thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Công Viện, thuộc linh mục đoàn tổng giáo phận Hà Nội, làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội.

Giám mục Phụ tá Tân cử sinh năm 1973 ở Hà Nội. Từ năm 2000 đến 2007, Thầy Viện tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và thụ phong linh mục qua việc đặt tay của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Sau 2 năm làm phó xứ ở Giáo xứ An Lộc, vào năm 2010, Cha Viện được Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn của Hà Nội cử đi du học tại Philippines và Canada, và có bằng Thạc sĩ Giáo luật tại Saint Paul University, Ottawa, Canada.

Từ năm 2014 đến nay, Cha Viện là Linh mục Đại diện Tư pháp của Tổng Giáo phận Hà Nội. Cũng trong thời gian này, Cha cũng được cử làm Phó Chánh Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội; Chánh xứ Giáo xứ Nam Dư và Kẻ Sặt, cũng như Giám học Đại Chủng viện Thánh Giuse.

Ngày 26 tháng 10 năm 2024, Cha Viện được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội.



Tin Giáo Hội Ucraina

CHÍNH PHỦ UCRAINA CÓ THỂ ĐỘNG VIÊN CÁC LINH MỤC VÀO QUÂN ĐỘI

Trong cuộc gặp gỡ mới đây với tổ chức bác ái “Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ” ở thành phố Munich, miền nam nước Đức, Đức cha Vitaly Kryvitsky, Giám mục Giáo phận Kiev-Zhytomyr của Giáo hội Công giáo Latinh ở thủ đô Kiev e ngại rằng chính phủ Ucraina có thể động viên hàng loạt các linh mục để xung vào quân ngũ.

Đức cha nói: “Một phần lớn xã hội Ucraina chống biện pháp động viên như vậy, nhưng tình trạng quân sự khó khăn có thể đưa chính phủ tới quyết định như thế”.

Đức cha còn cho biết 70 linh mục trong giáo phận của ngài ở lại các giáo xứ, từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lăng hồi tháng 2 năm 2022. Đức cha đã cho phép các linh mục được di tản đến các vùng an toàn, nhưng các vị đã chọn ở lại nhiệm sở.

Ngài nói: “Các linh mục của chúng tôi đang mở rộng việc chăm sóc mục vụ, cả về mặt xã hội nữa, một dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng”, vì các giáo xứ trở thành nơi dân chúng chạy đến lánh nạn.”

Tin Giáo Hội Mexicô

TỔNG GIÁO PHẬN THỦ ĐÔ MÊHICÔ KÊU GỌI BẢO VỆ CÁC LINH MỤC

Tổng Giáo phận Thủ đô Mexicô kêu gọi chính phủ hãy bảo vệ an ninh cho những linh mục bị nguy hiểm.

Dư luận tại nước Mexicô vẫn còn xúc động về vụ cha Marcelo Pérez, 51 tuổi, bị sát hại hôm 20 tháng 10 tại tiểu bang Chiapas, miền nam nước Mexicô, vì tranh đấu bênh vực các quyền con người.

Bài xã luận đăng trên báo Desde la Fe, (Từ Đức Tin), tiếng nói chính thức của Tổng Giáo phận Mèxicô, viết rằng: “Nếu mỗi lần một linh mục tranh đấu cho sự thật bị nguy hiểm đến tính mạng, bị các tổ chức bất lương đe dọa, thì bao nhiêu linh mục và các công dân khác sẽ bị giết trước khi tiếng kêu của họ đòi công lý và hòa bình được lắng nghe hay sao?”

Trưa Chúa nhật ngày 27 tháng 10 vừa qua, trong buổi đọc kinh Truyền tin, Đức Thánh cha cũng nhắc đến vụ sát hại cha Pérez. Ngài nói: “Ước gì sự hy sinh của cha cũng như của các linh mục khác bị giết vì trung thành với sứ vụ, là hạt giống hòa bình và cho đời sống Kitô giáo.”.

Tin Giáo Hội Mexicô

NGƯỜI CÔNG GIÁO MEXICO TỤ TẬP TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM ĐỂ CẦU NGUYỆN KINH MÂN CÔI TÔN VINH ĐỨC MẸ GUADALUPE

Một nhóm tín hữu tụ họp vào mỗi thứ Tư hàng năm trước bức ảnh Đức Mẹ Guadalupe nằm trong khu vườn của Trung Tâm Mua Sắm Andares tại thành phố Zapopan thuộc tiểu bang Jalisco, nước Mexicô, để cầu nguyện Kinh Mân Côi. Sáng kiến này bắt đầu với mục đích đưa đức tin đến gần hơn với những người không còn đi nhà thờ.

Cô Adriana Orozco, người bắt đầu nỗ lực này vào năm 2022, đã cho biết, lúc đầu cô chỉ gặp một vài người để cầu nguyện vào tháng 10, tháng mà Giáo hội Công giáo dành riêng cho Kinh Mân Côi. Theo thời gian, sự tham gia ngày càng tăng và hoa và nhạc được thêm vào, thu hút nhiều người hơn, và bây giờ nhóm của cô không thuộc bất kỳ tổ chức, nhưng chỉ làm việc tại Trung Tâm Mua Sắm Andares” và mọi người ở đó tham gia cùng họ.

Cô Orozco cũng nói rằng hoạt động này cho phép nhóm của cô thấy được nhu cầu cần Chúa của người mua sắm. Nhiều khách mua sắm nói rằng khi họ đi ngang qua chỗ đọc kinh, họ tìm thấy nơi việc đọc kinh Mân Côi là giây phút đến gần hơn với Thiên Chúa.



Tin Vatican

VÀI ĐIỂM CHÍNH TRONG VĂN KIẾN CHUNG KẾT CỦA THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI THỨ 16

Vào chiều thứ Bảy ngày 26 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê chuẩn văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16, cho phép áp dụng tức khắc những kết luận của Thượng Hội đồng, thay vì theo truyền thống, ngài phải viết một tông huấn sau đó.

Văn kiện dài 52 trang được chấp thuận bởi 355 đại biểu gồm giám mục, linh mục, tu sĩ, và giáo dân, đã đưa ra những đề nghị căn bản cho việc canh tân Giáo hội.

Những đề nghị bao gồm việc mở rộng vai trò lãnh đạo của phụ nữ, vì không có lý do hoặc trở ngại nào trong việc ngăn cản phụ nữ nắm các vai trò lãnh đạo trong Hội thánh. Ngoài ra, vấn đề phụ nữ có thể tham gia vào mục vụ phó tế vẫn được tiếp tục tìm hiểu.

Văn kiện cũng yêu cầu mở rộng vai trò của giáo dân trong việc quản trị Hội thánh, cũng như đề nghị phải có những thể lệ mới cho việc tham gia của giáo dân trong việc tuyển chọn và đánh giá các giám mục.

Ngoài ra, văn kiện còn kêu gọi tăng cường vai trò của các hội đồng mục vụ ở các cấp giáo xứ, giáo phận, và quốc gia.



Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ THÁNH LỄ BẾ MẠC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI THỨ 16

Sáng Chúa nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ Tạ ơn, tại Đền thờ Thánh Phêrô cùng với gần 260 Hồng y và giám mục, và hàng trăm linh mục, trước sự tham dự của hàng ngàn tín hữu, để tạ ơn Chúa vì Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16 đã kết thúc, sau gần bốn tuần lễ tiến hành, từ ngày 2 tháng 10, với chủ đề: “Tiến Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành: Hiệp Thông, Tham Gia và Sứ Mạng”. Công nghị này kết thúc một tiến trình dài ba năm, với sự cộng tác của các thành phần trong Giáo hội.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh cha quảng diễn ý nghĩa Trình thuật Tin Mừng của Chúa nhật thứ 30 năm B về việc Chúa Giêsu chữa lành anh Ba-ti-mê, người mù bẩm sinh, ngồi bên vệ đường hành khất.

Đức Thánh Cha nói: “Thật là đẹp nếu Thượng Hội đồng thúc đẩy chúng ta trở thành Giáo hội như anh Ba-ti-mê: là cộng đồng các môn đệ, khi nghe Chúa đi qua, thì cảm thấy hân hoan vì ơn cứu độ, để cho mình được sức mạnh của Tin Mừng đánh thức và bắt đầu kêu lên cùng Chúa. Chúng ta không cần một Giáo hội ngồi lý và từ khước, nhưng một Giáo hội đón nhận tiếng kêu của thế giới và dẫn thân để phục vụ.”



Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

VỀ ÂN XÁ DÂNG CHO CÁC LINH HỒN TRONG THÁNG 11

Sách Giáo Lý Hội thánh Công Giáo số 1479 nói: “Vì những tín hữu qua đời đang chịu thanh luyện cũng là thành phần của cộng đoàn Dân Thánh, một trong những cách chúng ta có thể giúp họ là nhờ các ân xá để họ được tha các hình phạt tạm thời trong luyện ngục.”

Để được ơn toàn xá cho các linh hồn (mỗi ngày một ơn toàn xá mà thôi), theo qui định của Giáo Hội, vào ngày Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn ngày 2 tháng 11, các tín hữu phải đi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha, với điều kiện thường lệ là xưng tội và rước lễ, cũng như hoàn toàn dứt khoát với tội lỗi. Việc đi xưng tội và rước lễ có thể thi hành trong vòng 20 ngày trước hoặc sau khi việc làm xin ân xá được thực hiện.

Ngoài ra, từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11, tín hữu nào đi viếng nghĩa trang cầu nguyện cho các linh hồn, với điều kiện thông thường là xưng tội và rước lễ, cũng được hưởng 1 ơn đại xá dành cho các linh hồn.

Giáo hội chỉ yêu cầu một lần xưng tội cho mọi ngày xin ân xá, chùng nào các điều kiện khác theo qui định cũng được thực hiện.

Tin Vatican

ĐỨC THÁNH CHA MỞ CỬA NĂM THÁNH TẠI NHÀ TÙ REBIBBIA Ở RÔMA

Vào ngày 26 tháng 12 năm nay, nhằm ngày lễ kính Thánh Stêphanô Phó tế, Tử đạo, Đức Thánh sẽ mở cửa Năm Thánh tại nhà tù Rebibbia, nhà tù lớn nhất ở Rôma.

Chính tại Nhà tù Rebibbia, Đức Thánh cha đã đến thăm và cử hành Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh, cách đây 9 năm, rửa chân cho 12 phụ nữ thuộc các quốc tịch khác nhau, và ngài sẽ trở lại đó như “Người Lữ Hành Hy Vọng”, bày tỏ sự gắn gũi của ngài với các tù nhân tại tất cả các nhà giam trên thế giới, và mời gọi họ hãy nhìn về tương lai trong niềm hy vọng và một quyết tâm sống được đổi mới.

Được biết, ngoài Cửa Thánh ở Nhà tù Rebibbia, chỉ có 4 Đền thờ lớn ở Rôma mới có Cửa Thánh để cho những người hành hương bước qua. Đó là Đền thờ Thánh Phêrô, Đền thờ Thánh Gioan Latêranô, Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành và Đền thờ Đức Bà Cả.

